
HVERFISRÁÐ LAUGARDALS 
 
Ár 2018, miðvikudaginn 13. júní kl. 18:00, var haldinn 166. fundur hverfisráðs Laugardals. 
Fundurinn var haldinn á Kaffi Laugalækur við Laugalæk. Viðstödd voru: Heiðar Ingi Svansson, 
Sandra Berg Cepero, Elín Engilbertsdóttir, Kristín Elfa Guðnadóttir, Sigríður Jóhannsdóttir 
(fyrir Bjarna Jónsson) og Sigurður Þórðarson áheyrnarfulltrúi. Starfsmenn og aðrir sem sátu 
fundinn: Lilja Sigrún Jónsdóttir frá Íbúasamtökum Laugardals, Leifur Björnsson og Sigtryggur 
Jónsson framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lagt fram afrit af svari skrifstofu eigna og atvinnuþróunar til borgarráðs, dags. 16. febrúar 

2018, vegna bókunar hverfisráðs Laugardals frá 29. janúar 2018 um bílastæðavanda við 
þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis sem send hafði verið til borgarráðs.  

 
2. Lagt fram erindi, dags. 29. maí 2018, frá umhverfis- og skipulagssviði um stækkun 

Sundahafnar. 
 
3. Fram fer kynning á verkefnum Íbúasamtaka Laugardals.  

 
Fundi slitið kl. 18:46 
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